
9. fundur hverfisráðs Grímseyjar 12. maí 2011 
Bæjarráð Akureyrar fundaði í Grímsey og var hverfisráði boðið til viðræðna við bæjarráð í lok fundarins 
um kl. 12.   
Mætt voru af hálfu hverfisráðs: Sigurður Bjarnason, formaður, Sigrún Þorláksdóttir og Ragnhildur 
Hjaltadóttir, sem ritaði fundargerð.  
Einnig sat fundinn Garðar Ólason tengiliður í Grímsey. 
 
 
 
.   
1.Verkefni og þróun mála eftir sameiningu.  
Umræður fóru fram við bæjarráð og farið yfir lista um verkefni og þróun mála eftir sameiningu. ( sjá 
fundargerð hverfisráðs frá 11. maí). 
Ánægja er með flest verkefni, en fram kom óánægja heimamanna  um drög að yfirlýsingu um eignarhald 
og ábyrgð vegna Múla. Fara þarf betur yfir þá yfirlýsingu.  
Sigrún spurðist fyrir um stöðu borunar eftir heitu vatni.  Bæjarstjóri ætlar að athuga það. 
Tilkynnt var að nýr gólfdúkur verður settur á félagsheimilið árið 2013 og einnig verður skipt um 
útidyrahurð að vestan. 
 
Fleira var ekki tekið fyrir og sameiginlegum fundi slitið kl. 13. 
 
 
 
Eftir fund snæddu fulltrúar bæjarráðs, hverfisráðs ásamt embættismönnum og starfsfólki saman 
hádegisverð sem kvenfélagskonuur höfðu undirbúið. 
 
 
 
 
7. fundur Hverfisráðsins í Grímsey var haldinn í fé lagsheimilinu Múla  
12. apríl 2011. 

 
 
4. fundur Hverfisráðsins í Grímsey var haldinn í Mú la 20.09.2010 kl 18:00  
               Fundinn sátu Ragnhildur Hjaltadóttir  fundarritari og varamennirnir Magnús Þór Bjarnason  
og Stella Gunnarsdóttir.  
3. fundur  
 
Fundur var haldinn í Hverfisráði Grímseyjar 31. ágú st 2010 í Múla kl. 09:30 
Viðstaddur voru Sigurður Ingi Bjarnason, Sigrún Þor láksdóttir og Ragnhildur Hjaltadóttir 
fundarritari.  
 
2. fundur 
 
 
Fundur haldinn í Hverfisráði Grímseyjar kl 16:00 
Viðstaddir voru: Sigurður Ingi Bjarnason, Ragnhildur Hjaltadóttir og í fjarveru 
Sigrúnar Þorláksdóttur:  Stella Gunnarsdóttir 


